

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

สิงคโปร์: อะเดลิน เชียว
ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด
+65-6231 2277
ccd@has.hitachi.com.sg

ประเทศไทย: ฤทัยวรรณ ศิลปาจารย์
เวเบอร์ แชนด์วิก ประเทศไทย
02-343-6067
ruthaiwan@webershandwick.com

นักการเมืองระดับภูมิภาคและผู้นำทางความคิดทั่วเอเชีย

เตรียมพร้อมร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในโครงการ “ผู้นำเยาวชนฮิตาชิ” ครั้งที่

11

ฮิตาชิแสดงจุดยืน มุ่งมั่นฟูมฟักเยาวชน เพื่อเติบโตใหญ่เป็นผู้นำเอเชียในอนาคต
ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 กับการจัดงานประชุมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11 หรือ
11th Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI)

กรุงเทพฯ – 2 ธันวาคม 2554 – บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด (NYSE: HIT / TSE:6501) ประกาศรายชื่อแขกผู้มีเกียรติ นักการเมือง และผู้นำทางความคิดทั่วเอเชีย ที่ยืนยันเข้าร่วมเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ภายในงานประชุมสุดยอด โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ หรือ 11th Hitachi Young Leaders Initiative – HYLI ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 มกราคม 2555 โดยเป็นงานประชุมที่จัดขึ้นทุกปีครั้ง ที่มีนักการเมืองในระดับภูมิภาค รวมถึงผู้นำทางความคิดจากท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วเอเชียเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นับตั้งแต่การจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2539 โครงการ HYLI ได้กลายเป็นงานประชุมที่รวบรวมเอาสุดยอดเยาวชนที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน์อันก้าวไกลที่สุดในภูมิภาคเอเชียเข้าไว้ด้วยกัน ในแต่ละปี เยาวชน 4 คน ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถโดดเด่น และมีอายุไม่เกิน 28 ปี จะได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโครงการนี้จาก 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และญี่ปุ่น

ในฐานะที่เป็นโครงการในระดับภูมิภาค งานประชุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยจะมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถกประเด็นหลักๆ เกี่ยวกับแนวโน้มและแนวคิดต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของภูมิภาค ร่วมกับบรรดาผู้กำหนดนโยบายผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงนักวิจารณ์ผู้มีชื่อเสียงผ่านทางโครงการนี้

มร. โตชิอากิ คุซุโอะกะ รองประธานอาวุโส และเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ฮิตาชิ จำกัด กล่าว “รายชื่อของวิทยากรกิตติมศักดิ์ที่จะเข้าร่วมการประชุมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11 นี้ ประกอบด้วยบุคคลากรที่มีความโดดเด่น และมีชื่อเสียงอันยาวนานในภูมิภาคเอเชีย เรารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้นำเหล่านี้ได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดต่างๆ เพื่อช่วยปลูกปั้นเยาวชนผู้เปี่ยมด้วยศักยภาพเหล่านี้ให้กลายเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของภูมิภาคต่อไปในอนาคต”

“การมุ่งมั่นปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งให้กับภูมิภาคเป็นสิ่งที่ฮิตาชิให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เสมอมาในฐานะกิจกรรมกลับคืนสู่สังคมของบริษัท และเมื่อเราจัดงานประชุมเพื่อใช้เป็นเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นแล้ว สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการเข้าร่วมเผยแพร่ความรู้และวิสัยทัศน์จากวิทยากรกิตติมศักดิ์ที่โดดเด่นในปัจจุบันเหล่านี้” มร. คุซุโอะกะ กล่าวเสริม

มร. คิโยชิ คิซูกาวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายนวัตกรรมประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท ฮิตาชิ จำกัด และประธานบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด กล่าว “การประชุมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเอเชียที่จะได้เปิดโลกทัศน์ของตนด้วยมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในระดับภูมิภาค และในระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาของทวีปเอเชียในปัจจุบัน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนเหล่านี้ เราหวังว่าเยาวชนที่มาเข้าร่วมการประชุมนี้จะได้รับประโยชน์จากเนื้อหา และข้อมูลที่จะะลึกจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ที่มาจากสาขาอาชีพที่แตกต่างกันไป”

สำหรับหัวข้อของการประชุมในปีนี้มีชื่อว่า “ก้าวใหม่เพื่อเอเชีย – มุมมองเกี่ยวกับการจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของเอเชีย” (The New Stage for Asia – an Asian Perspective on Managing Sustainable Development and

Economic Integration) โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อย อีก 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ (2) ความร่วมมือและบูรณาการทางเศรษฐกิจ ซึ่งเราได้รับการยืนยันตอบรับการเข้าร่วมประชุมจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงมากมายที่จะมาแสดงทัศนะภายใต้หัวข้อดังกล่าวนี้ อาทิ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัทธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะมาร่วมถกประเด็นเกี่ยวกับการขนส่ง และการคมนาคมที่ยั่งยืน (Sustainable Transportation and Mobility)

กรุณาอ้างอิงได้จากโปรแกรมไฮไลต์ที่แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์

เสียงตอบรับจากเยาวชนไทย

อีตาซีได้รับใบสมัครกว่า 20 ชุด จาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สมัครได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้น โดยอาศัยเกณฑ์ตัดสินจากผลคะแนนทางการศึกษา การเข้าร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ รางวัลที่เคยได้รับ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ไปจนถึงความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย

โดยเยาวชนผู้โดดเด่นที่ผ่านการรับคัดเลือก 4 คนสุดท้าย ได้แก่

1. นางสาวปรียานุช เขียรกานนท์ นิสิตจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ / ชั้นสูง คณะเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นายพันธุ์ศักดิ์ โชคชาวีโรจน์ นิสิตจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายเผ่าพัชร แก้วสาร นักศึกษาจากภาควิชาบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นางสาวพรรัตน์ อุ่นผาง นักศึกษาจากภาควิชารัฐศาสตร์การต่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวปรียานุช เขียรกานนท์ นิสิตจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ / ชั้นสูง คณะเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว “ดิฉันรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะตัวแทนของประเทศไทย ดิฉันหวังว่าจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการประชุมในครั้งนี้

และสามารถนำประโยชน์ที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต และ ดิฉัน หวัง ว่า จะ ได้ มี โอกาส พบ ปะ พุด คุย และเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั่วภูมิภาคเอเชียผ่านการประชุมครั้งนี้ค่ะ”

เกี่ยวกับโครงการ “Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI)”

โครงการ “ผู้นำเยาวชนฮิตาชิ” (Hitachi Young Leaders Initiative – HYLI)

เป็นโปรแกรมในกิจกรรมเพื่อสังคมในระดับภูมิภาคที่ทางฮิตาชิมุ่งหวังให้เป็นเวทีสำหรับผู้นำเยาวชนจากทั่วเอเชียเพื่อแสดงความคิดเห็น และถกประเด็นต่างๆ

รวมถึงสร้างสัมพันธ์และการติดต่อกับผู้นำที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคทั้งจากภาคเอกชนและภาคการศึกษา

โดยโครงการจัดการคัดเลือกเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย 4 คน จากแต่ละประเทศ

เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในแต่ละปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์

<http://www.hitachi.com/society/global/hyli/>

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยมีสาขาที่ดำเนินงานอยู่ใน 6 ประเทศทั่วเอเชีย ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยระบบด้านสารสนเทศ ระบบสำหรับพลังงานและอุตสาหกรรม ระบบด้านสื่อดิจิทัล และธุรกิจจัดซื้อต่างประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.hitachi.com.sg>.

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (NYSE: HIT / TSE: 6501) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลกชั้นนำที่มีพนักงานกว่า 360,000 คน ในทั่วโลก ณ วันสิ้นสุดงบประมาณ ปี 2553 บริษัทมีรายรับรวมคิดเป็นมูลค่ากว่า 9.315 พันล้านเยน (112.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ฮิตาชิมุ่งมั่นสร้างสรรค้ธุรกิจนวัตกรรมสำหรับสังคมที่ดีกว่า โดยมีธุรกิจประกอบด้วยระบบด้านสารสนเทศและข้อมูล ระบบด้านการสื่อสาร ระบบสำหรับพลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมและการคมนาคม สังคมและเมืองใหญ่ รวมถึงวัสดุที่มีความซับซ้อนและอุปกรณ์สำคัญๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนระบบต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์

<http://www.hitachi.com>.

#